



# สารจำขานา

รองคณบดีคณะพยาบาลฯ มช. บท และ ตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
ออกณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคไข้  
เลือดออก ทำเอกสารและจัดทรายอะเบท  
แจกอย่างทั่วถึง งานประชาสัมพันธ์คณะ  
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่ง  
มาว่า ในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนเป็นระยะของ  
การแพร่ระบาด คณะพยาบาลศาสตร์ มหา  
วิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธานี แก้วธรรมานุกุล รองคณบดีฝ่าย  
บริหารและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย  
คณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  
คณะพยาบาลศาสตร์ ออกเดินรณรงค์เพื่อ  
ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก  
ประจำปี 2563 เป้าหมายเพื่อทำลายแหล่ง  
เพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็น  
พาหะของโรคไข้เลือดออก และเป็นการ  
กระตุ้นให้ทุกคนในคณะฯ ตระหนักถึงอันตราย  
ของโรคไข้เลือดออกเพื่อลดอัตราการป่วยและ  
เสียชีวิต กิจกรรมประกอบด้วย การแจก  
เอกสารแผ่นพับให้ความรู้ มอบจุฬารายอะ

## คณะพยาบาลศาสตร์ ป้องกันไข้เลือดออก

ที่อยู่ในระยะไข่ ซึ่งเป็นระยะที่ไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก เชื้อไวรัส  
จะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อม  
น้ำลาย พร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสแดงก็ไป  
กัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้คนนั้นป่วยได้  
โรคนี้ไม่ติดต่อกันจากคนสู่คน ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็น  
แมลงนำโรค การติดต่อจึงต้องใช้เวลาในผู้ป่วยและในยุง ระยะที่ผู้ป่วย  
มีเชื้อประมาณวันที่ 2-4 จะมีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก ระยะนี้  
จะเป็นระยะติดต่อจากคนสู่ยุง และระยะเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสใน  
ยุงจนมากพออีกประมาณ 8-10 วัน จึงจะเป็นระยะติดต่อจากยุงสู่คน  
โรคไข้เลือดออกแดงก็ อากาเร่สำคัญที่เป็นรูปแบบค่อนข้างเฉพาะ 4  
ประการ เรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง คือ เริ่มจาก ใช้สูงลอย 2-  
7 วัน ต่อด้วยมีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบที่ผิวหนัง หลังจาก  
นั้นมีไข้ ปวด กัดเจ็บ และ มีภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลว/ภาวะช็อก  
ได้ในปัจจุบันยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสแดงก็ จึงให้การรักษาแบบประคับ  
ประคองตามอาการ แพทย์ต้องเข้าใจธรรมชาติของโรค และให้การดูแล  
ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญต้องดูแลรักษาพยาบาลที่ติดต่อระยะ  
วิกฤต คือ ช่วง 24-48 ชั่วโมง ที่มีการร่วงของพลาสมา สำหรับผู้ป่วยที่  
มีอาการช็อกหรือเลือดออก แพทย์จะต้องให้การรักษาเพื่อแก้ไขภาวะ  
ดังกล่าว ด้วย สารน้ำ พลาสมา หรือสาร colloid อย่างระมัดระวัง  
เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและป้องกันโรคแทรกซ้อน



# ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 179,023 ประจำวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ราคา 5 บาท

ไปรษณีย์ 27 ก.ค. 2563